

**Cảm xúc về 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  
(30/4/1975 – 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2023)**

Trong không khí tung bừng của cả nước hướng về ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng là dịp thầy trò trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng tôn vinh, ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước, thể hiện tinh thần “ Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, là đạo lý sống của dân tộc ta bao đời nay. Chúng ta được sống trong nền hòa bình, được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay đều không thể quên ơn các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước. Các anh đã góp một phần xương máu của mình để viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”...



*Xe tăng Quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975*

Với mỗi người Việt Nam chúng ta, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại, đó là ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối. Nhìn lại chiến thắng vẻ vang của ngày 30 tháng 4, chúng ta không khỏi tự hào và thâm biết ơn công lao của các thế hệ đi trước đã đổ bao xương máu để đất nước có được độc lập, tự do. Học sinh trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng nguyện phấn đấu, học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, đúng như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong những ngày này cả nước cũng đang hân hoan chào mừng 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5. Đây là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Quan tâm giáo dục, rèn luyện, động viên, phát triển giai cấp công nhân về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động; bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, dịch vụ xã hội phục vụ người lao động; sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao



*Ngày 1/5/1938, trên 25 000 nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh, tuần hành*



*Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi quyền tự do, dân chủ.*

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước, cán bộ, nhân dân quận Long Biên luôn đoàn kết một lòng, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển quận ngày càng văn minh, giàu đẹp gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Quận “Năm chính trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”.

Một số hình ảnh tại các tuyến đường, cơ quan hành chính trên địa bàn quận:







Người viết: Đào Thị Kim Anh – GVCN 3A6